

# SỐNG ĐẠO

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con !" (Gioan 13,14)



Tổng Giáo Phận Toronto - Archdiocese of Toronto  
**GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM**  
Vietnamese Martyrs Parish  
St. Cecilia's Church  
161 Annette Street, Toronto, Ontario, Canada M6P 1P5  
Telephone : [416] 769-8104 Fax: [416] 604-2607  
E-mail: gxcttdvntor@gmail.com

## PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

### CHÚA NHẬT 5 QUANH NĂM B

NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2021

#### Hát Nhập Lễ: Tv 42,1-2

Lạy Chúa Trời, xin xử cho con,  
biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa ;  
xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà,  
chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con.

#### BÀI ĐỌC I: Gr 31,31-34

Ta sẽ lập một giao ước mới, và không còn nhớ đến lỗi lầm của dân Ta nữa.

#### Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới, không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai-cập ; chính chúng đã huỷ bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng - sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó - sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lê Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Chúng sẽ không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia : "Hãy học cho biết Đức Chúa", vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.

Đó là Lời Chúa.

#### Hát Đáp Ca: Tv 50,3-4.12-13.14-15 (Đ. c.12a)

*Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.*

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

*Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.*

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

*Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.*

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ; đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

*Đ. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.*



#### BÀI ĐỌC II:

Hr 5,7-9

Đức Ki-tô đã học biết thế nào là vâng phục, và trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu.

#### Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

Thưa anh em, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục ; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai từng phục Người.

Đó là Lời Chúa.

#### TUNG HỒ TIN MỪNG:

Ga 12,26

**Alêluia, Alêluia, Alêluia.** Chúa nói rằng : Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. **Alêluia, Alêluia, Alêluia.**



#### TIN MỪNG:

Ga 12,20-33

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

#### Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng : "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-

su. "Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su. Đức Giê-su trả lời : "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh ! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến ! Thầy biết nói gì đây ? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha. "Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống : "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa ! "Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói : "Đó là tiếng sấm ! "Người khác lại bảo : "Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy ! "Đức Giê-su đáp : "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài ! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. "Đức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

Đó là Lời Chúa.

**Ca Hiệp Lễ:**

**Ga 11,26**

Chúa nói : "Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết."



## ↻ CHÚC MỪNG ↻

### *Cha Chánh Xứ, Cha Phó Xứ và Giáo Xứ xin chúc mừng*

• Quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ, quý ông và các anh có tên Thánh Giuse cũng như tất cả các Gia Trưởng nhân dịp lễ Thánh Giuse. Nguyên xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Cả ban muôn ân phúc cho Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý ông bà và anh chị em.



## Phân Ưu

Giáo xứ xin chia sẻ niềm thương tiếc với các gia đình về sự ra đi của các bà: Anna Trần Thị Nhan và Cecilia Vũ Thị Bích Liên. Xin Thiên Chúa thương đón nhận linh hồn Anna và Cecilia về hưởng phúc trường sinh, và xin Chúa tiếp tục ban ơn bình an cho mọi người trong các gia đình.

